

THƯ MỜI

Kính gửi Anh/Chị Quý Đối tác,

'**ABCs of Entrepreneurship**' là một chuỗi sự kiện độc đáo được phối hợp tổ chức giữa Viện Friedrich Naumann (FNF) và WOWS Global, một nền tảng hỗ trợ gọi vốn cho các công ty khởi nghiệp. Mục tiêu của chương trình là trang bị cho thế hệ doanh nghiệp trẻ đầy tiềm năng và khát vọng của khu vực Đông Nam Á và Đông Á những hành trang cần thiết trên hành trình khởi nghiệp, thông qua việc gặp gỡ các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, những người đã thành công trên hành trình khởi nghiệp của chính họ. Chúng tôi tin rằng những buổi giao lưu quý giá này sẽ giúp các nhà lãnh đạo tương lai vững bước trên con đường của mình hơn.

Vào ngày 18/11 tới, Hà Nội sẽ là điểm dừng tiếp theo và cũng là cuối cùng của chuỗi sự kiện này. Mở đầu chương trình sẽ là phiên hướng dẫn gọi vốn khởi nghiệp từ A đến Z bởi ông Gagan Singh, Nhà sáng lập & Giám đốc điều hành của WOWS Global, một nhân vật uy tín trong cộng đồng khởi nghiệp ở khu vực. Tiếp theo sẽ là phiên thảo luận hứa hẹn rất sôi nổi giữa các nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp từ các địa phương trên khắp Việt Nam, trong đó tôn vinh và chia sẻ những thành tựu, những câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng của họ. Sau đó, hấp dẫn không kém là phần thảo luận về những thách thức của việc gọi vốn trong bối cảnh năm nay, với sự góp mặt của các nhà đầu tư danh tiếng. Khép lại sự kiện vào buổi tối sẽ là thời gian để các vị khách mời và diễn giả cùng giao lưu, xây dựng mối quan hệ, kết nối các thành viên trong cộng đồng khởi nghiệp.

Chúng tôi rất hân hạnh và mong được tiếp đón Anh/Chị tại sự kiện **ABCs of Entrepreneurship** lần này. Đây sẽ không chỉ là dịp giúp anh Anh/Chị củng cố thông tin, kiến thức về khởi nghiệp và kinh doanh mà còn mở rộng thêm mạng lưới quan hệ hợp tác của Anh/Chị. Sau đây là thông tin cụ thể:

- **Thời gian:** 13:00-18:00 (các phiên thảo luận), 18:00-20:00 (tiệc giao lưu)
Ngày 18 tháng 11 năm 2023
- **Địa điểm:** Không gian chung The Vuon Luxury Garden, Tầng 3, Tháp A, Toà nhà D2 Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội

Vui lòng liên hệ xác nhận tham dự **trước ngày 17 tháng 11 năm 2023**

Chị Ngọc Lê

Quản lý dự án, Viện Friedrich Naumann (FNF) tại Việt Nam

Điện thoại: 0919 753 095

Email: ngoc.le@freiheit.org

PHỤ LỤC: Chương trình chi tiết

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
13:00-14:00	A to Z of Fundraising: Simplifying the Jargon (Gọi vốn - từ A đến Z: Khái quát) Phiên này sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức, thuật ngữ quan trọng trong gọi vốn doanh nghiệp một cách đơn giản hoá, từ đó giúp các chủ doanh nghiệp và người trẻ trong ngành có định hướng tốt hơn trong việc xây dựng doanh nghiệp của họ. Nội dung sẽ được tuyển chọn chủ yếu từ sách điện tử 'Gây quỹ từ A đến Z (A to Z of Fundraising)' của WOWS Global, gồm 6-10 khái niệm chính được đề cập trong sách được đưa vào bài thuyết trình.	Gagan Singh (Nhà sáng lập, Giám đốc WOWS Global)
14:00-15:00	Giải lao (Tiệc trà & cà phê)	

<p>15:00-16:00</p>	<p>Showcasing Vietnam's Female Founders (Tôn vinh các nữ doanh nhân khởi nghiệp của Việt Nam)</p> <p>Toạ đàm giới thiệu một số nhà sáng lập nữ hàng đầu Việt Nam, những người tiên phong định hình hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước. Các diễn giả sẽ chia sẻ kiến thức chuyên sâu trong ngành của mình đúc rút được trên hành trình khởi nghiệp, những phi vụ đầu tư mạo hiểm, cùng với những thách thức họ đã vượt qua để thành công. Những cá nhân xuất chúng này sẽ truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho cộng đồng từ những câu chuyện và trải nghiệm của chính họ.</p>	<p>Điều hành: Samantha Kapunan (Nhà sáng lập thương hiệu Satori Lifestyle and Wellness)</p> <p>Các diễn giả:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trịnh Thị Hồng (Nhà sáng lập thương hiệu Minh Hồng Biotech) • Celine Ventalon (Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành thương hiệu Émer)
<p>16:00-16:30</p>	<p>Giải lao (Tiệc trà & cà phê)</p>	
<p>16:30-17:30</p>	<p>The Future of Vietnam's Startup Ecosystem: Exploring Investor's Perspectives (Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam trong tương lai – Góc nhìn từ nhà đầu tư)</p> <p>Phiên thảo luận chuyên sâu với các nhà đầu tư nổi bật và dày dặn kinh nghiệm tại Việt Nam, những người sẽ chia sẻ hiểu biết sâu rộng và tầm nhìn của mình về bối cảnh khởi nghiệp trong nước. Họ sẽ phân tích cụ thể về các xu hướng mới nổi, chiến lược đầu tư và môi trường đầy tiềm năng của hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh tại Việt Nam.</p>	<p>Điều hành: Tharin Sethi (Nhà đầu tư, Cổ đông sáng lập WOWS Global)</p> <p>Các diễn giả:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chrystie Dao (Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Vietnam Silicon Valley) • Nguyễn Đăng Tuấn Minh (Quản lý, Đồng sáng lập KisStartup) • Lý Thị Thùy Dương (Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ khởi nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)
<p>17:30-20:00</p>	<p>Tiệc tối giao lưu, kết nối</p>	